

Nội dung bài viết.

18+ đoạn 4 - 5 câu kể một việc em thích làm trong ngày nghỉ

Đoạn văn mẫu 1:

Em rất thích vẽ tranh, bởi vậy vào những ngày cuối tuần, em sẽ đến lớp học vẽ đầu khu phố. Lớp học của em chỉ có 10 thành viên nhưng rất vui vẻ, các bạn trong lớp đều có chung niềm yêu thích với vẽ. Chúng em học tập, vui chơi và chia sẻ cho nhau những bức vẽ mà mình đã hoàn thành. Đi học vẽ những ngày cuối tuần không chỉ mang đến cho em những phút giây thư giãn, vui vẻ mà còn mang đến cho em niềm hạnh phúc vì em được học những thứ mà mình yêu thích.

Đoạn văn mẫu 2:

Trong những ngày nghỉ, việc làm mà em yêu thích nhất chính là đi chợ cùng mẹ. Em sẽ dậy thật sớm để cùng mẹ ra chợ mua đồ ăn. Không khí của khu chợ buổi sáng vô cùng náo nhiệt, vui vẻ. Các cô, các bạn bày bán rất nhiều mặt hàng tươi ngon, nào là rau, thịt và các loại đồ ăn. Em sẽ cùng mẹ lựa chọn những thực phẩm tươi sống cho cả gia đình. Trước khi trở về nhà, mẹ sẽ đưa em vào hiệu sách để mua đồ dùng học tập và những cuốn sách mà em yêu thích.

Đoạn văn mẫu 3:

Cuối tuần em lại được nghỉ học. Em rất thích được đọc sách. Vì vậy sáng chủ nhật nào em cũng đạp xe ra Thư Viện Xanh. Như một thói quen, em thường ngồi đọc đến gần trưa. Đây chính là công việc mà em yêu thích nhất vào dịp cuối tuần. Một ngày nghỉ của em rất bổ ích.

Đoạn văn mẫu 4:

Cuối tuần, em sẽ ở nhà xem phim. Hôm nay, em và em trai quyết định sẽ xem bộ phim “A Bug’s Life”. Đây là bộ phim hoạt hình kể về cuộc phiêu lưu của Flick - một chú kiến dũng cảm, có suy nghĩ cực kỳ độc lập, thông minh với những phát minh khoa học vĩ đại. Chúng em ngồi xem rất say mê. Em cảm thấy thích thú lắm.

Đoạn văn mẫu 5:

Cuối tuần em thường dành thời gian cho việc vẽ tranh. Em thích vẽ mọi thứ mà mình yêu quý. Cuối tuần cũng là lúc em được thực hành thoải mái nhất và dưới sự quan sát, hỗ trợ của mẹ. Những bức tranh em vẽ xong, em sẽ tặng ông bà, bố mẹ và anh chị. Mỗi khi vẽ tranh em đều cảm thấy rất thích thú và thư giãn.

Đoạn văn mẫu 6:

Cuối tuần, em thường tới thăm bà ngoại. Em thích nghe bà kể những câu chuyện cổ tích. Em thích được ăn những món bà nấu và được bà đưa đi thả diều trên bờ đê. Ở đây, em còn gặp nhiều bạn nhỏ và có thêm được nhiều bạn mới. Em cảm thấy rất hạnh phúc.

Đoạn văn mẫu 7:

Cuối tuần, em thường giúp mẹ làm việc nhà. Buổi sáng, em giúp mẹ quét nhà. Đến chiều, em thu dọn quần áo. Sau đó, em gấp gọn và cho vào ngăn tủ. Buổi tối, em còn lấy tắm giúp ông bà sau bữa ăn. Em cảm thấy rất hạnh phúc. Mọi người trong gia đình đều khen em ngoan ngoãn.

Đoạn văn mẫu 8:

Cuối tuần này, gia đình em sẽ tất bật chuẩn bị Tết. Bố lau bàn thờ sạch sẽ, mẹ cắm lọ hoa tươi. Còn em quét nhà, lau nhà và cùng mẹ đi chợ. Mỗi người mỗi việc, thi thoảng lại trêu đùa, chọc ghẹo nhau khiến cho không khí càng trở nên vui tươi và ấm áp. Đó là những khoảnh khắc rất vui, em mong đến cuối tuần thật nhanh để gia đình em cũng vui vẻ và đầm ấm.

Đoạn văn mẫu 9:

Vào những ngày cuối tuần, việc làm mà em yêu thích nhất chính là đọc sách. Sau khi ăn sáng cùng gia đình, em sẽ trở về phòng để đọc những quyển truyện tranh và sách thiếu nhi. Em thường ngồi bên cạnh cửa sổ để tận dụng ánh sáng của tự nhiên và có thể ngắm nhìn khung cảnh bình yên trong khu vườn. Đọc sách không chỉ giúp em thư giãn sau một tuần học tập căng thẳng mà còn giúp cho em có thêm những kiến thức hay và bổ ích.

Đoạn văn mẫu 10:

Chị gái em đi học xa nên chỉ có thể về nhà vào những ngày cuối tuần, bởi vậy mà cuối tuần là khoảng thời gian em mong đợi nhất. Vào những ngày nghỉ, em và chị gái sẽ thức dậy muộn hơn những ngày bình thường. Sau khi hai chị em ăn sáng sẽ cùng nhau nghe nhạc, xem phim và dọn dẹp nhà cửa. Những việc làm tuy đơn giản nhưng khi có chị gái ở bên em cảm thấy thật tuyệt vời.

Đoạn văn mẫu 11:

Mỗi dịp cuối tuần, em sẽ đi tập bơi. Khoảng 15 giờ chiều, em đến bể bơi ở chung cư gần nhà và cũng là câu lạc bộ bơi em đang học tập. Câu lạc bộ của em gồm mười hai

thành viên. Chúng em sẽ được thầy giáo hướng dẫn tập luyện. Em và các bạn cùng tập bơi rất hăng say. Một ngày cuối tuần trôi qua thật bổ ích.

Đoạn văn mẫu 12:

Cuối tuần là khoảng thời gian yêu thích của em. Bởi vì khi ấy em sẽ có thời gian rảnh rỗi làm những việc mình yêu thích. Trong đó, việc mà em thích làm nhất là làm vườn cùng với bố. Cứ sáng chủ nhật, em sẽ đội mũ, đeo khẩu trang, đeo bao tay rồi hăng hái ra vườn cùng bố. Hai bố con em cùng nhặt cỏ, cùng tưới cây, cùng vun xới đất trồng. Vừa làm, bố vừa nói chuyện và kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện thú vị về thiên nhiên. Em thấy yêu cây trái trong vườn và yêu thiên nhiên hơn và vì có bố. Em cũng yêu và tự hào hơn vì có bố là bố của em.

Đoạn văn mẫu 13:

Hôm qua là ngày Chủ nhật, gia đình em đã cùng nhau đi xem phim. Phim mà em xem có tên là “Những mảnh ghép cảm xúc” và đến khoảng chín giờ, toàn bộ thành viên đã có mặt tại rạp chiếu phim. Bố em đã đi mua vé trong khi mẹ đi mua bỏng và nước. Sau đó, lúc 9 giờ 30 phút, em và bố mẹ đã vào phòng chiếu xem phim. Em đã rất thích bộ phim vì nó rất hay và khiến em cảm thấy thích thú vô cùng.

Đoạn văn mẫu 14:

Thường vào cuối tuần, mẹ sẽ dẫn em đi siêu thị để mua đồ ăn cho cả tuần. Khi đã mua đủ đồ cần thiết, hai mẹ con sẽ đi ăn trưa. Em có thể chọn những món mình thích như gà rán, khoai tây chiên để thưởng thức trong bữa ăn đó. Trong lúc ăn, mẹ và em thường trò chuyện với nhau và kể cho nhau nghe những đi ều xảy ra trong suốt tuần vừa qua. Sau khi ăn xong, em còn được mẹ mua cho mình một cây kem socola mát lạnh ngọt ngào để thưởng thức.

Đoạn văn mẫu 15:

Hai ngày cuối tuần, dù được nghỉ không cần phải đến trường nhưng em vẫn sớm dậy để giúp bố tưới cây trên ban công. Nhà em trồng nhiều loại cây và hoa, từ thực vật được, mẫu đơn, hoa hồng cho đến hoa mười giờ, luôn nở rộ rực rỡ cả một góc trời. Em bắt đầu dậy lúc 6 giờ sáng, xách thùng xô nước ra tưới cho những cây hoa tươi tốt. Em rất thích việc chăm sóc cây xanh ở nhà.

Đoạn văn mẫu 16:

Chủ nhật vừa rồi được nghỉ, em đã dậy sớm giúp bố tưới cây. Nhà em trồng rất nhiều cây xanh và hoa ở ban công. Hôm ấy, em dậy sớm, xách thùng xô nước trong nhà tắm ra tưới cho mấy cây hoa hồng mẹ trồng, rồi tưới mấy cây cảnh của bố, phía

xa xa là mấy chậu tía tô. Được tưới nước, các cây xanh trông tươi tốt và rục rỏ hẳn lên. Sau đó thì em giúp bố tưới lá vàng, bắt sâu. Em rất thích được cùng bố chăm sóc cây xanh.

Đoạn văn mẫu 17:

Sáng thứ bảy hàng tuần, em thường dậy sớm để ra công viên Nghĩa Đô tập thể dục cùng ông nội. Công viên gần nhà nên chỉ mất hai phút, em và ông đã có mặt ở công viên. Những ngày cuối tuần, công viên đông đúc hơn hẳn ngày thường. Bên cạnh những ông bà, các bác ra công viên tập thể dục, em còn thấy rất nhiều những anh chị trẻ tuổi đang cùng nhau nhảy aerobic, các em nhỏ theo bố mẹ ra công viên để chơi đu quay, cầu trượt. Công viên trồng rất nhiều cây xanh nên không khí vô cùng trong lành, mát mẻ. Em rất thích không khí vui vẻ, náo nhiệt của công viên, bởi vậy mỗi khi có thời gian rảnh em sẽ cùng ông đi ra công viên.

Đoạn văn mẫu 18:

Vào ngày nghỉ cuối tuần, em không chỉ được thư giãn bằng nhiều hoạt động vui chơi khác nhau mà còn có cơ hội mở rộng kiến thức thông qua việc đến thư viện thành phố cùng bố mẹ. Tại nơi đó, em có thể đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện phiêu lưu, kỳ thú và khám phá các vùng đất mới thông qua tranh ảnh. Cảm giác được tìm lời giải đáp cho những thắc mắc thật sự tuyệt vời. Ngoài ra, em còn có cơ hội tìm hiểu thêm về các chủ đề mà mình quan tâm thông qua việc đọc sách. Những cuốn sách ở thư viện đều thật hay và ý nghĩa. Sau khi đọc sách đến trưa, hai bố con em sẽ cùng nhau chọn ra những cuốn sách, truyện tranh thật hay để đọc trong tuần tới. Vì vậy, được đi đến thư viện đọc sách là một hoạt động em thực sự yêu thích vào ngày nghỉ cuối tuần.